

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội MTTQ các cấp

Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các cấp, các ngành tích cực thực hiện.



Diện mạo nông thôn mới xã Nam Cường (Tiên Hải).

Mặt trận Tổ quốc xã Thủy Liên (Thái Thụy) là đơn vị cấp xã được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội. Ông Phạm Quang Đán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Ngay từ đầu năm, MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền hướng dẫn đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trước đại hội, MTTQ xã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện các nội dung phục vụ đại hội, MTTQ xã chủ động làm tốt việc xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, để án nhân sự. Vì thế, Đại hội đại biểu MTTQ xã đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải đang tích cực chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức đại hội với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định. Ông Tô Quý Bôn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Ủy ban MTTQ huyện đã chọn MTTQ xã Nam Cường làm điểm tổ chức đại hội với sự tham dự của tất cả cán bộ chủ chốt MTTQ các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm. MTTQ huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự, các bước tiến hành

đại hội. Tiến Hải phấn đấu đến cuối tháng 3/2019 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở theo đúng kế hoạch. Ông Đặng Văn Liệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Cường cho biết: Đại hội MTTQ xã diễn ra trong không khí dân chủ. Các báo cáo tham luận được chuẩn bị chu đáo, số liệu minh chứng sát với tình hình thực tế, bổ sung, đánh giá toàn diện các mặt công tác của MTTQ địa phương. Cùng với đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, đoàn viên; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua do MTTQ phát động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.



Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã Thủy Liên (Thái Thụy) đã vận động nhân dân hiến hơn 1.000m² đất thổ cư để xây dựng các hạng mục công trình.

ĐẠT TIẾN

THỰC THIỆN

Giáo xứ bình yên

Cùng với niềm vui chung của bà con giáo dân hân hoan chào đón lễ Noel và năm mới 2019, Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân giáo xứ Thực Thiện (xã Nam Hải, huyện Tiên Hải) còn có niềm vui riêng vì vừa được Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013 - 2018.

Chúng tôi về giáo xứ Thực Thiện vào thời điểm sát lễ Noel và đón năm mới 2019. Trên các con đường, ngô xóm, không khí Giáng sinh đã đến rất gần. Nhà nào cũng trang trí cây thông Noel, dây đèn màu, cờ hoa. Không khí chuẩn bị đón lễ Noel vui nhất vẫn là ở nhà thờ, mọi người tụ hội về đây say sưa tập múa hát, trang trí cờ hoa, hang đá, cây thông và tổ chức nhiều trò chơi dân gian... Ông Đào Văn Lăng, Chánh trưởng giáo xứ Thực Thiện đang chỉ đạo nhóm thợ trang trí cây thông Noel, thấy chúng tôi ông nghĩ tay tiếp chuyện: Trong giáo xứ có rất nhiều con em làm ăn xa quê nhưng cứ đến Noel là lại về đón năm mới, nhiều anh em có năng khiếu nên năm nào nhà thờ cũng được trang trí rất rực rỡ. Đến thời điểm luôn, mọi việc đã cơ bản xong, chỉ còn mắc các bóng đèn nháy nữa là sẵn sàng cho đêm Giáng sinh. Nhìn những thanh niên đang tất bật giăng bạt tạo hang đá, căng dây treo đèn màu..., chúng tôi cảm nhận Giáng sinh đã đến thật gần trong niềm hân hoan của người dân nơi đây.

Giáo xứ Thực Thiện được thành lập năm 2006, có 155 hộ, hơn 600 nhân khẩu, bà con chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Linh mục Nguyễn Hữu Tuấn quản xứ Thực Thiện cho biết: Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã ưu tiên các nguồn lực, tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa - giáo dục, y tế, làm thay đổi hẳn diện mạo nông thôn nơi đây. Kinh tế ở giáo xứ cũng được quan tâm phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Thực hiện phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Kinh Chúa, yêu nước" và phong trào "Toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", những năm qua, Ban trùm giáo xứ đã phối hợp với Công an huyện và Công an xã triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự vùng giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các phong trào được duy trì, phát triển; giáo hội, giáo dân tin tưởng, gắn bó và đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.

Ông Trương Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Hải cho biết: Những năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống cho bà con giáo dân, linh mục Nguyễn Hữu Tuấn còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đặc biệt là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Linh mục phối hợp với Công an xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự..., góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho bà con giáo dân. Do đó, nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, bà con giáo dân luôn sống "Tốt đời, đẹp đạo", tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo Thượng tá Lê Hồng Chương, Trưởng Công an huyện Tiên Hải: Điều quan trọng để đạt được hiệu quả trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở giáo xứ Thực Thiện đó là linh mục đã tranh thủ được các chức sắc, chức việc cùng tham gia vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, sống "Tốt đời, đẹp đạo". Thông qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu kích động, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo; ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật ngày càng được nâng lên. Đồng thời, bà con tích cực thực hành phương châm sống nhân ái, hòa hợp giữa đạo và đời, tránh xa cái ác, hướng tới cái thiện, xây dựng cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc.

Chia tay giáo xứ Thực Thiện khi trời đã xẩm tối, hai bên con đường bê tông dẫn vào nhà thờ được trang trí nhiều đèn điện với sắc màu ấm áp xua đi cái lạnh của một ngày mùa đông, tiếng nhạc mừng lễ Noel vang lên từ những ngôi nhà ven đường, mọi người cảm nhận rõ Giáng sinh an lành và năm mới bình yên đã về với bà con giáo dân nơi đây.

NGUYỄN TÙNG



Nhà thờ giáo xứ Thực Thiện.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019

Đến thời điểm này, 100% địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2019. Nhiều địa phương do làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn, tuyên truyền, vận động nên số thanh niên tham gia khám tuyển đạt cao.



Thanh niên Hung Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Năm 2019, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 giao cho Thái Bình tuyển chọn 2.650 tân binh. Theo báo cáo của Ban Quản lý, Bộ CHQS tỉnh, sau khi sơ tuyển, các địa phương phát lệnh gọi

khám tuyển 10.686 thanh niên, 7.236 thanh niên đã lên khám tuyển, đạt 67,7% so với số điều kiện. Đến nay, toàn tỉnh có 3.571 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đạt gần 135% chỉ tiêu giao quân.

Theo Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với gia đình vận động và gọi số thanh niên

vắng mặt tại địa phương do đi làm ăn xa về khám tuyển. Các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt, chủ động chốt và theo dõi toàn bộ số thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS nên phần lớn các địa phương cơ bản hoàn thành công tác khám tuyển cho thanh niên ngay đợt gọi đầu tiên. Nhiều địa phương có tỷ lệ thanh niên lên khám và đạt sức khỏe cao như Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương.

Ngoài chỉ tiêu số lượng, hội đồng NVQS các cấp còn đặc biệt quan tâm tổ chức xét duyệt chính trị cho thanh niên. Công tác này được thực hiện ở hai cấp, đúng quy trình, phân loại tương đối rõ các đối tượng thanh niên; đồng thời, tạo được sự đồng bộ và thực hiện nền nếp việc chuẩn bị các khâu chốt thực lục, quân số, tránh tình trạng loay hoay về chính trị sau giao quân. Bên cạnh đó, theo quy định, đơn vị nhận quân không thực hiện thâm nhập như trước đây thì các xã, phường, thị trấn đã phân công cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trực tiếp đến từng gia đình gặp gỡ thanh niên để tiến hành thâm nhập, động viên, kịp thời báo cáo diễn biến và tham mưu hội đồng NVQS địa phương có biện pháp quản lý thanh niên trước ngày nhập ngũ.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời điểm giao quân, để bảo đảm quân số, chất lượng tân binh, sau khi bình cứ, chốt quân số tại cơ sở, hội đồng NVQS các địa phương cần nỗ lực hoàn thành tốt các phần việc còn lại; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình có thanh niên tham gia khám tuyển NVQS tăng cường quản lý thanh niên, nhất là trong dịp lễ, tết sắp tới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quản lý Bộ CHQS tỉnh



Hầu hết các địa phương, việc huy động và đưa thanh niên lên khám được tập trung, rút ngắn được thời gian khám. Đợt khám tuyển vừa qua, nhiều xã huy động khám lần thứ nhất có số lượng thanh niên lên khám đạt 100%. Việc tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên được các đoàn khám phối hợp với chính quyền cơ sở sắp xếp khoa học, nhất là vị trí và thứ tự khám từng chuyên khoa, phù hợp với đặc điểm khám của từng khoa; đồng thời, khu vực khám được bố trí nghiêm túc, sạch sẽ, đủ phòng, trang thiết bị khám tuyển và có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình



Để khám tuyển thuận lợi, UBND thành phố đã chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, phường triển khai thực hiện sớm các kế hoạch của hội đồng NVQS cấp trên. Cùng với đó, hội đồng NVQS các xã, phường còn kết hợp chặt chẽ với gia đình có thanh niên đi làm ăn xa kêu gọi thanh niên về khám tuyển. Nhờ đó, tỷ lệ thanh niên tham gia khám tuyển cao hơn những năm trước, đạt 87,2% so với số điều kiện. Đến nay, thành phố có 220 thanh niên được sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương kêu gọi thanh niên về khám tuyển, bất kể các ngày trong tuần để bảo đảm chỉ tiêu năm 2019.

Thượng tá Phạm Quang Riều, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ



Cũng như các năm trước, công tác tuyển quân của Quỳnh Phụ năm 2019 có nhiều thuận lợi. Các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ đã quan tâm hơn trong việc động viên con em thực hiện nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Nhờ vậy, ngay đợt khám tuyển đầu, địa phương đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đến nay, Quỳnh Phụ có 721 thanh niên được sức khỏe, so với chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 365 công dân nhập ngũ trên giao thì địa phương cơ bản yên tâm.

TẮT ĐẠT